

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO TỔNG KẾT
TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
NHIỆM KỲ 2019-2022 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2022-2024

Liên Chi đoàn Văn phòng Sở - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình (sau đây gọi tắt là Liên Chi đoàn) được thành lập và kiện toàn tại Quyết định số 03/QĐ/ĐTN ngày 10/01/2019 của Ban chấp hành đoàn cơ sở Sở Y tế về việc kiện toàn các tổ chức Đoàn thanh niên thuộc Khối văn phòng Sở Y tế, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Chi bộ các đơn vị: Văn phòng Sở, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình (DSKHHGD). Liên chi đoàn hiện nay có 25 đoàn viên sinh hoạt, trong đó có 17 Đảng viên,

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các Chi bộ, Đoàn cơ sở Sở Y tế và sự tạo điều kiện ủng hộ, giúp đỡ của các đơn vị, tuổi trẻ Liên Chi đoàn đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt phần lớn những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Đại hội Liên Chi đoàn diễn ra trong bối cảnh tuổi trẻ toàn tỉnh đang ra sức thi đua sôi nổi và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị gắn với phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2019 - 2022; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2024, đồng thời là diễn đàn để tuổi trẻ 3 đơn vị thể hiện tinh thần *Đoàn kết - Sáng tạo - Xung kích - Hội nhập - Phát triển*, bày tỏ khát vọng và quyết tâm cống hiến sức trẻ, trí tuệ, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
NHIỆM KỲ 2019 - 2022

I. Những kết quả đạt được:

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức

Công tác giáo dục chính trị được thực hiện hiệu quả thông qua các hoạt động lồng ghép vào sinh hoạt định kỳ, mít tinh, tọa đàm, hoặc tổ chức học tập trung... Đoàn đã tập trung tuyên truyền, bồi dưỡng lí tưởng cách mạng, niềm tự hào cho đoàn viên cơ quan về truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 100% Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) quán triệt các Nghị quyết của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Trong nhiệm kỳ qua Đoàn cơ sở đã tiếp tục vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động *“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”*, quán triệt, học tập chuyên đề *“Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”*. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam...

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen *“Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”*: Được triển khai thông qua sinh hoạt Đoàn, các cuộc

thi tìm hiểu, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều nội dung, phương thức hấp dẫn. Tổ chức sinh hoạt cho đoàn viên thanh niên được đóng góp ý kiến vào các văn bản luật như dự thảo Luật an ninh mạng, Luật thanh niên... Tổ chức ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội; không mua bán, tàng trữ, sử dụng, vận chuyển chất cháy nổ, pháo nổ, đèn trời...

Qua việc tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cùng những buổi sinh hoạt chuyên đề đã góp phần nâng cao ý thức chính trị, đạo đức lối sống, nhân cách cho cán bộ, đoàn viên, đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác đối với chiến lược “Diễn biến hoà bình”, các luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. 100% đoàn viên tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước. Tuyên truyền ĐVTN nói không và không tham gia bạo động, biểu tình vi phạm pháp luật.

Trước sự bùng nổ của mạng xã hội facebook, nhiều tổ chức phản động trong và ngoài nước lợi dụng thời cơ tăng cường các hoạt động chống phá, xuyên tạc sai sự thật, làm sai lệch niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; Ban chấp hành chi đoàn đã tuyên truyền trong toàn thể đoàn viên phải giữ vững lập trường chính trị, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành.

2. Các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.1. Phong trào Thanh niên tình nguyện

Nhiệm kỳ qua là một khoảng thời gian nhiều khó khăn với những thách thức từ đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có các bạn đoàn viên chi đoàn. Vượt lên tất cả, các hoạt động tình nguyện của đoàn viên liên chi đoàn trong nhiệm kỳ qua vẫn được triển khai sôi nổi, hào hứng, tham gia tích cực vào các phong trào đoàn do Đoàn khối CCQ & DN tỉnh, Đoàn cơ sở Sở Y tế tổ chức, đồng thời có những hoạt động thiện nguyện mang màu sắc riêng rất đáng chú ý.

Tình nguyện phòng, chống dịch bệnh Covid-19: là đơn vị đầu ngành có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn trong phòng, chống dịch, nhiều đoàn viên Liên chi đoàn là những cán bộ chủ chốt, tham gia trực tiếp vào hoạt động phòng chống dịch như: đồng chí Trương Thị Hiền, Phan Thị Trang là cán bộ phụ trách kho, trực tiếp tiếp nhận, cung ứng vật tư phòng chống dịch cho các đơn vị, làm việc bất kể ngày nghỉ, nắng mưa, kịp thời đáp ứng nhu cầu về vật tư phòng chống dịch cho các cơ sở cách ly, cơ sở điều trị, xét nghiệm... Đồng chí Lê Thị Lê Hằng, đ/c Nguyễn Thanh Hùng là cán bộ chuyên môn phòng nghiệp vụ Y phải thường xuyên báo cáo kết quả phòng chống dịch cho các cấp quản lý, làm việc bất kể ngày đêm, lễ, tết... Liên chi đoàn cũng tham gia tích cực vào các hoạt động hỗ trợ các cơ sở điều trị Covid-19 chăm sóc bệnh nhân như: tham gia trao tặng bữa cơm tinh thần đến các y, bác sỹ, bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phôi Hà Tĩnh – cơ sở điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19, tham gia hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám chữa bệnh cài đặt mã QR-Code, phần mềm quản lý kiểm soát khai báo y tế nhằm phát hiện sớm các trường hợp tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19, sàng lọc các ca bệnh có triệu chứng ho, sốt, khó thở... trong cộng đồng.

Hoạt động tình nguyện xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh: Hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh được Sở Y tế Hà Tĩnh xác định là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hà Tĩnh, nhiều đoàn viên Liên chi đoàn là những thành viên chủ lực tham gia vào công tác tham mưu, báo cáo, tuyên truyền, sửa đổi các cơ chế, chính sách; hoạt động giám sát, khảo sát của Sở Y tế trên lĩnh vực nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, để giúp đỡ xã đỡ đầu là Hương Thủy, Hương Khê về đích, Liên chi đoàn đã cùng tham gia với các chi đoàn bạn trong Đoàn cơ sở Sở Y tế xây dựng 8 ngôi nhà tình nghĩa kiểu mẫu, tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 300 đối tượng là người già, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã.

Đoàn viên các chi đoàn cũng tham gia hỗ trợ các trạm y tế xã củng cố hồ sơ theo tiêu chí Nông thôn mới, giúp các xã đạt tiêu chí 15 trong các tiêu chí về đích nông thôn mới.

Hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội:

Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các đoàn viên Liên chi đoàn đã tham gia đầy đủ, tích cực các chiến dịch tình nguyện do Đoàn cấp trên tổ chức, phát động; tham gia các ngày Hội hiến máu do các cấp, ngành tổ chức; Trong nhiệm kỳ qua, đã có hơn 10 lượt các đồng chí tham gia hiến máu nhân đạo, có 06 đồng chí tham gia vào Ngân hàng máu sống của Đoàn khối, góp phần cung cấp cho Ngân hàng máu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, cứu sống bệnh nhân với tinh thần “*Giọt máu cho đi – Cuộc đời ở lại*”.

Liên chi đoàn tiếp tục phát huy phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động nhân đạo, từ thiện thu hút sự tham gia của đoàn viên thanh niên. Vận động đoàn viên tham gia đóng góp Quỹ tình nghĩa của Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Tết vì người nghèo. Đồng thời, làm tốt công tác thăm hỏi, động viên kịp thời khi đoàn viên ốm đau, đoàn viên có bố, mẹ ốm nặng hoặc qua đời. Nhân dịp ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7, Liên chi đoàn đã tham mưu Đoàn cơ sở cùng với Lãnh đạo Ngành tổ chức trao các suất quà cho thân nhân anh hùng, liệt sỹ, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tham gia cùng Đoàn cơ sở trồng hơn 300 cây sao đen tại các địa phương.

Đặc biệt, sau 02 đợt mưa lũ lịch sử tại Hà Tĩnh năm 2020 gây ra những tổn thất nặng nề cho các cơ quan, đơn vị và người dân, các đoàn viên trong liên chi đoàn đã có nhiều hoạt động nhanh chóng, kịp thời, thiết thực, giúp đỡ các đơn vị trong ngành, cán bộ y tế và người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Các đoàn viên đã đến giúp Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên, Trạm Y tế xã Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ... dọn dẹp đất bùn, lau dọn trang thiết bị y tế bị hư hỏng do mưa lũ. Đặc biệt là hỗ trợ BV Cẩm Xuyên khắc phục khám, chữa bệnh ngay sau khi nước rút, đây là đơn vị thiệt hại nặng nề, bị ngập sâu gần 1,5m. Nhiều đoàn viên trong liên chi đoàn cũng là lực lượng nòng cốt của các Tổ cơ động hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ tại các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh do Giám đốc Sở Y tế thành lập tại Quyết định số 1713/QĐ-SYT ngày 30/10/2020, với tinh thần “*Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên*”.

Tham gia cùng Đoàn cơ sở Sở Y tế tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 600 đối tượng là người già, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê và xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh; phối hợp với Ban Quân Dân y tỉnh tổ chức khám tình nguyện tại xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh.

2.3. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo

Chi đoàn tích cực tham gia các phong trào thi đua “*Lao động giỏi, lao động sáng tạo*”; phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, tình nguyện của tuổi trẻ, Đoàn viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, năng động đi đầu trong hoạt động chuyên môn, tích cực học tập, nghiên cứu, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị Ngành Y tế.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, năng động xung kích trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan; giữ gìn đoàn kết nội bộ, chủ động, phối hợp chặt chẽ trong thi hành công

vụ; bảo vệ, quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước được giao; chuyên cần, chủ động, sáng tạo. Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm được các đoàn viên tích cực tham gia, nhiều sáng kiến đã được ứng dụng hiệu quả; tham gia góp phần hoàn thành các Đề tài, sáng kiến khoa học cấp cơ sở (05 đồng chí là thành viên tham gia các đề tài). Nhiều đoàn viên đăng ký và đạt các danh hiệu thi đua, được các cấp thẩm quyền khen thưởng như bằng khen Bộ Y tế, bằng khen UBND tỉnh, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở...

Tích cực tham mưu thực hiện cải cách hành chính, đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin từng bước nâng cao chất lượng, hoàn thành tốt công tác tham mưu, phục vụ hoạt động theo nhiệm vụ được giao.

2.4. Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc

Đoàn viên Liên chi đoàn đã làm tốt việc tham mưu lãnh đạo, cấp ủy đảng các biện pháp, chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng và ổn định chính trị xã hội; các hoạt động giám sát, khảo sát, thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, các vụ việc tồn đọng phức tạp kéo dài...

Là lực lượng nòng cốt tham gia Đội dân quân tự vệ của các cơ quan và tham gia các khóa huấn luyện dân quân tự vệ, phòng cháy - chữa cháy hằng năm đầy đủ, nghiêm túc; thực hiện tốt công tác trực, bảo vệ an toàn cơ quan, nhất là trong các ngày lễ, tết.

Giáo dục thanh thiếu nhi nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, cảnh giác những âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch; trong đó chú trọng tuyên truyền chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tuyên truyền chủ quyền biên giới biển, đảo; tham gia bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa trên không gian mạng. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Liên chi đoàn đã tuyên truyền để thanh niên kịp thời nắm bắt đầy đủ thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống dịch; phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia phòng, chống dịch hiệu quả, an toàn.

Công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong đoàn đạt kết quả tốt, từng đoàn viên đã kí cam kết nói không với ma túy, các tệ nạn xã hội, đánh bài trong đơn vị... trong nhiệm kỳ qua không có đoàn viên nào vi phạm pháp luật và tham gia các tệ nạn xã hội khác.

3. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên

3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập

Liên chi đoàn luôn chú trọng các hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao sức khỏe, thể chất, đời sống tinh thần và phát triển kỹ năng hoạt động xã hội. Thường xuyên đề xuất cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tham gia các lớp học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, quản lý nhà nước.

Trong nhiệm kỳ qua, đã có 08 đồng chí tham gia các chương trình đào tạo sau đại học (02 dực sỹ chuyên khoa 1, 01 thạc sỹ dực, 02 thạc sỹ kinh tế, 03 thạc sỹ YTCC), 04 đồng chí tham gia học Trung cấp lý luận chính trị, nhiều đồng chí tham gia các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và nhiều lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ khác.

3.2. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

Hai năm vừa qua, do ảnh hưởng dịch Covid - 19, các hoạt động tổ chức tập trung đông người bị hạn chế, tuy nhiên phong trào đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, các hoạt động văn hoá, văn nghệ - thể dục thể thao, rèn luyện sức khoẻ vẫn tiếp tục được phát triển rộng khắp trong Liên chi đoàn. Nhiều đoàn viên đã tham gia các câu lạc bộ Bóng chuyền hơi, Bóng đá tại đơn

vị, tham gia thi đấu với các đội bạn nhằm nâng cao sức khỏe và gắn kết hữu nghị. Tham gia tích cực nhiều chương trình thể thao online do Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, như triển khai: Giải chạy bộ “Chạy đi ngay, đánh tan Sars-Covi”, và giải chạy bộ “Những bước chân vì cộng đồng”...

Tham gia Giải bóng đá Nam thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, năm 2020 chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, góp phần giúp Đoàn cơ sở Sở Y tế đã xuất sắc giành được Chức Vô địch

4. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng

Nhiệm kỳ qua, Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng được các Chi đoàn chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị triển khai như xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài nhằm động viên, hỗ trợ kịp thời con em cán bộ cơ quan có thành tích tốt trong học tập. Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, 100% các đơn vị đã tổ chức hoạt động vui chơi, tặng quà cho con em cán bộ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình.

Đặc biệt, năm 2020 đoàn viên 03 đơn vị đã cùng nhau tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho các cháu là con cán bộ trong các đơn vị, hoạt động diễn ra sôi nổi, hào hứng, mang đậm dấu ấn tuổi trẻ, thu hút được sự hưởng ứng của các cháu thiếu niên nhi đồng, được các cấp ủy đảng đánh giá cao.

5. Công tác tổ chức xây dựng Đoàn và tham gia xây dựng Đảng

5.1. Công tác tổ chức xây dựng Đoàn

Liên chi đoàn hiện có 25 đoàn viên sinh hoạt, làm việc tại 03 đơn vị. Trong đó có 08 nam, 17 nữ; 09 đoàn viên có trình độ sau đại học, 13 đoàn viên có trình độ đại học; 17 đảng viên. Hầu hết cán bộ, đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, trong sáng; luôn có ý thức phấn đấu, vươn lên học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; luôn xung kích, đi đầu đảm nhận các phần việc được giao.

Sinh hoạt định kỳ được đổi mới về hình thức lẫn nội dung, thường xuyên áp dụng hình thức sinh hoạt online, kịp thời cung cấp cho đoàn viên, thanh niên thông tin để có nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về tình hình phát triển kinh tế - chính trị, những vấn đề thực tiễn xã hội đang quan tâm. Công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo được thực hiện nghiêm túc, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của Ban Chấp hành; chế độ thu nộp, sử dụng đoàn phí được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; thực hiện tốt công tác đối ngoại, thi đua - khen thưởng, chế độ tự phê bình và phê bình; thường xuyên liên hệ mật thiết, hỗ trợ, giúp đỡ các đoàn viên, thanh niên trong thực thi nhiệm vụ, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

5.2. Công tác tham gia xây dựng Đảng

- Trong nhiệm kỳ qua, Liên chi đoàn đã bồi dưỡng, rèn luyện và giới thiệu cho cấp ủy đảng các đơn vị đồng chí tham gia học lớp cảm tình đảng, kết nạp, chuyển đảng chính thức cho 07 đồng chí. Đây là kết quả thể hiện sự quan tâm của các Cấp ủy đảng đối với tuổi trẻ đoàn thanh niên. Các đồng chí đã ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, ra sức học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng, xứng đáng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Đoàn viên Liên chi đoàn tích cực tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chủ trương, chính sách mới của Đảng. Kết thúc học tập đã nghiêm túc viết

bài thu hoạch và đạt kết quả tốt; quán triệt đoàn viên tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ và đóng góp ý kiến xây dựng cho đảng viên và chi bộ, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình.

- Tham gia các Cuộc thi trắc nghiệm “*Tìm hiểu 90 năm Lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam*” do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động trên trang mạng xã hội VCNET (<http://vcnet.vn>) và Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Đảng cộng sản Việt Nam do Trung ương Đoàn phát động, các cuộc thi tìm hiểu về Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã được đông đảo các đồng chí Đoàn viên thanh niên trong Liên chi đoàn hưởng ứng và tham gia đầy đủ.

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Tồn tại, hạn chế

- Công tác sinh hoạt chuyên đề, giáo dục truyền thống cách mạng, lý luận, chính trị cũng như nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong thanh niên đã có nhiều đổi mới về hình thức, nội dung, tuy vậy, vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; một số chủ trương, cuộc vận động mới chỉ dừng lại ở đội ngũ cán bộ Đoàn, chưa triển khai sâu rộng trong ĐVTN.

- Tính xung kích trong đảm nhận công trình, phần việc thanh niên còn chưa cao, công trình, phần việc quy mô còn hạn chế, chưa tạo sức lan tỏa, chưa thu hút được nhiều đoàn viên tham gia; nhiệm kỳ qua, chưa có nhiều ý tưởng, giải pháp, đề tài sáng kiến của đoàn viên áp dụng trong thực tiễn chuyên môn; hoạt động Đoàn chưa gắn chặt với chuyên môn, đang còn thiên về công tác thiện nguyện.

- Lực lượng đoàn viên “*già hóa*”; do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nên một số nội dung chưa đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra; tại một số thời điểm do yêu cầu tập trung cao cho công việc chuyên môn do vậy việc tham gia, thực hiện các phong trào, hoạt động chung chưa thực sự nghiêm túc, chất lượng.

2. Nguyên nhân

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên đơn vị.

- Ban Chấp hành Liên Chi đoàn có lúc, có việc chưa thật sự chủ động, sáng tạo, phân công nhiệm vụ có khi chưa hợp lý; công tác tham mưu với cấp ủy những chủ trương, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên có lúc chưa kịp thời.

- Hầu hết các đoàn viên chi đoàn có công việc chuyên môn với khối lượng lớn, yêu cầu cao, ở các bộ phận khác nhau; một số ít đoàn viên ý thức trách nhiệm chưa cao, chưa sắp xếp, bố trí thời gian, công việc hợp lý nên khó khăn trong việc điều động tham gia các hoạt động tập trung của toàn Chi đoàn.

- Đoàn viên tuổi trung bình cao, sinh hoạt tại 03 đơn vị nên còn gặp một số khó khăn nhất định trong điều hành, tổ chức, triển khai các hoạt động cũng như đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn.

3. Bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm cơ bản sau:

- Ban Chấp hành Liên Chi đoàn hoạt động đảm bảo các nguyên tắc quy định, giữ vững đoàn kết; thường xuyên, chủ động, sáng tạo kịp thời tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan và Đoàn cấp trên đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể và các đơn vị bạn. Tham mưu, đề xuất kịp thời để tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện về thời gian và cơ sở, vật chất cho các hoạt động của Đoàn.

- Xây dựng, triển khai kế hoạch công tác phải kịp thời, theo đúng với các chủ trương, đường lối của Đảng, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị và Đoàn cấp trên, đồng thời sát đúng với thực tiễn, vận dụng linh hoạt sáng tạo.

- Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình đặc điểm của đơn vị gắn với lợi ích thiết thực của đoàn viên. Chọn thời điểm thích hợp để phát động và thực hiện tốt các phong trào. Quan tâm đổi mới hình thức sinh hoạt phong phú, đa dạng, nội dung hấp dẫn, thu hút đoàn viên.

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đoàn viên. Phát huy sức mạnh tập thể và thể mạnh của mỗi đoàn viên, tạo phong trào học tập, rèn luyện nâng cao hiểu biết và các kỹ năng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, cũng như trong hoạt động chuyên môn, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao của mỗi đoàn viên.

- Đẩy mạnh công tác phối kết hợp với các chi đoàn bạn trong tổ chức, triển khai các phong trào xung kích, tình nguyện để tăng quy mô các hoạt động cũng như là tinh thần đoàn kết, gắn bó.

- Tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, các phong trào; biểu dương, khen thưởng kịp thời các đoàn viên làm tốt đồng thời phê bình, kiểm điểm những đoàn viên chưa thực hiện tốt.

Đánh giá chung:

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Liên Chi đoàn đã đạt được những thành tích và kết quả tích cực; nội dung, phương pháp có nhiều đổi mới; đã động viên, giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên đi đầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị; nội dung sinh hoạt từng bước được đổi mới, tổ chức Đoàn được củng cố, số đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng ngày càng nhiều. Đóng góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị cũng như sự phát triển của Ngành y tế tỉnh nhà.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2022 - 2024

I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU

1. Phương hướng

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc; giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên; xung kích, tình nguyện, gương mẫu đi đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tích cực chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

2. Mục tiêu tổng quát:

Nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, xung kích, tình nguyện, gương mẫu đi đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tích cực chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Góp phần cùng với ngành Y tế từng bước hiện đại hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội, góp phần đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.

Đổi mới về nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, thực hiện tốt chức năng Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ mục tiêu xây dựng ngành Y tế ngày càng phát triển toàn diện.

Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, chất lượng đoàn viên. Coi trọng công tác cán bộ, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ kế cận. Từng bước đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt phù hợp với đặc điểm tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Chủ động tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị; bồi dưỡng, giáo dục, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phối hợp tốt với Công đoàn, các đoàn thể quần chúng để từng bước nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

2. Mục tiêu cụ thể:

1. 100% đoàn viên học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 100% đoàn viên thanh niên ký cam kết thực hiện nghiêm túc các chỉ thị về “Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; 100% đoàn viên thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. 100% đoàn viên không vi phạm pháp luật.

2. Tổ chức tặng các suất quà cho đối tượng chính sách, các hộ gia đình, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào các dịp

3. Hàng năm, ít nhất 90% Đoàn viên xếp loại Đoàn viên xuất sắc, không có trung bình; 100% Đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó 90% đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 25% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 10% Đoàn viên được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen. Mỗi năm có ít nhất 03 sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học.

4. Tổ chức ít nhất 01 buổi sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn thanh niên. Bồi dưỡng, giới thiệu 04 đoàn viên ưu tú tham gia bồi dưỡng nhận thức về Đảng và được xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

5. Phấn đấu 100% đoàn viên tham gia các chương trình, hoạt động tình nguyện của đoàn; 15 lượt đoàn viên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn hoặc ngoại ngữ..

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2022-2024

1. Công tác giáo dục.

- Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên thanh niên. Đổi mới mạnh mẽ các nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục theo hướng phát huy tính sáng tạo, tự chủ, tự giác, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của đoàn viên.

- Tăng cường giáo dục về truyền thống dân tộc, quê hương và con người Hà Tĩnh, từ đó nêu cao trách nhiệm của đoàn viên trong giai đoạn mới. Đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục thông qua các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”.

- Giáo dục đạo đức cách mạng và lối sống văn hoá, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong tham gia các hoạt động chung của cơ quan, đơn vị, hình thành những phẩm chất của người cán bộ, công chức trẻ năng động, sáng tạo, tận tụy và cầu thị. Đoàn viên thanh niên đi đầu trong cải cách hành chính, xây dựng văn hoá công sở, có thái độ và hành vi đúng mực, tôn trọng nhân dân, có lối sống trong sáng, lành mạnh, ý thức lập thân, lập nghiệp, biết tự bảo vệ mình trước các tác động tiêu cực, tệ nạn xã hội.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giúp thanh niên nhận thức đúng và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Vận động đoàn viên thanh niên gương mẫu đi đầu trong chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận, quyết định của Trung ương, của tỉnh.

2. Tổ chức các phong trào phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2.1. Phong trào thanh niên tình nguyện.

- Triển khai sâu rộng trong Chi đoàn phong trào “Thanh niên tình nguyện” theo lĩnh vực chuyên môn, nâng cao về chất lượng. Chú trọng tình nguyện tại chỗ, tình nguyện thường xuyên, gắn tình nguyện với hoạt động chuyên môn. Nội dung tình nguyện tập trung vào những việc mới, việc khó trong cơ quan, trong Ngành; tình nguyện chi viện các công trình trọng điểm của tỉnh, tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Xung kích thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là những vùng khó khăn, vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh.

- Tổ chức và phát động phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hoạt động nhân đạo, từ thiện coi đó là phương thức tập hợp và giáo dục đoàn viên có hiệu quả nhất, góp phần giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

- Xung kích giữ gìn an ninh, trật tự cơ quan, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Phát huy vai trò của tổ chức đoàn và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tổ chức, giám sát thực hiện an toàn giao thông trong đoàn viên.

- Phát động Phong trào ”Lá lành đùm lá rách, là rách ít đùm lá rách nhiều” giúp đỡ các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

2.2. Phong trào tuổi trẻ sáng tạo.

Triển khai trong đoàn viên phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, phát huy sáng kiến, đi đầu cải tiến quy trình xử lý công việc, nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý, xây dựng phong cách làm việc tận tụy, hiệu quả.

Phát động đoàn viên xung kích, sáng tạo, đề xuất các giải pháp cải cách hành chính, xây dựng các mô hình quản lý hành chính hiệu quả; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên... Vận động và tổ chức đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các chính sách của Nhà nước; đề xuất sửa đổi, bổ sung những chính sách, quy định hành chính không phù hợp.

3. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng

- Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đủ về số lượng, có năng lực, phẩm chất, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác đoàn và phong trào thanh niên thời kỳ mới.

- Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt đoàn, chú ý nội dung sinh hoạt phải gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu lợi ích thiết thực của đoàn viên thanh niên; nâng cao chất lượng đoàn viên về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ năng lực công tác; tạo điều kiện để đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn và thực hiện nhiệm vụ của đoàn viên.

- Tuyên truyền sâu rộng, vận động và tổ chức đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng Đảng, đi đầu thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt tham mưu tích cực cho cấp uỷ triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội thiết thực, phù hợp với tình hình của tỉnh nhà, tham gia góp ý xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

- Tích cực chủ động tham mưu cho cấp uỷ, lãnh đạo chuyên môn về công tác thanh niên; tích cực bồi dưỡng và đào tạo nguồn cán bộ cho Đảng và chuyên môn.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, trực tiếp bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xét kết nạp.

- Làm tốt công tác thi đua - khen thưởng hàng năm để động viên kịp thời đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội Liên Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2024 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ 3 đơn vị. Những mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí và quyết tâm vươn lên của tuổi trẻ Chi đoàn. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương và niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới của đất nước, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, giương cao ngọn cờ vẻ vang của Đoàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN